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เริ่มการประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 วันนี้ ( ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )  นายวโรดม  ส าโรงพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
และเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกทุกคนมาครบองค์
ประชุม  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม เมื่อได้เวลา 
๑๐.๐๐น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้จัดระเบียบวาระ
การประชุมเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้.- 

  ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ผมมีเรื่องประกาศให้ท่านสมาชิกทราบ คือในวันที่ ๑๐-๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๗ นี้ ผมจะไปอบรม หลักสูตร ประธานสภายุคใหม่ ในบริบทการบริหาร
การพัฒนาบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ ที่สถาบันพระปกเกล้า  จึงเรียนมา
เพ่ือให้สมาชิกท่ีประชุมทราบ ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๗  

 (เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเปือยน้อย) 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  หรือมีส่วนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ หรือไม่    

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตให้แก้ไขใน
ส าเนารายงาน หน้า๑๐ โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เปลี่ยนเป็นเปือยน้อยศึกษา
ครับ และแก้ไขจากการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ใช้เป็นจ่ายเงินสะสม และค า
ว่าโชเชียวใช้แก้เป็นโชเชียล ครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วและมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู้ถาม 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้เลขานุการสภา ได้

อ่านระเบียบในข้อนี้  ต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
นายวโรดม  ส าโรงพล               :เลขาขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภา สมาชิก

สภา เทศบาลทุกท่านครับ ก่อนอื่นทางสภาต้องขออ่านระเบียบสภาที่
เกี่ยวข้องให้  ที่ประชุมทราบก่อนนะครับ เรื่องกระทู้ถาม ตามระเบียบข้อ
๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือสอบถาม
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิน่ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ(๑) กระทู้ถามท่ัวไป (๒) กระทู้
ถามด่วนข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและ
ซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ 
ข้อ ๙0 กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๔) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ราชการ 
กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรดหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม 
ห้ามสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระ
การประชุม และประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะ
ดามวรรดหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัย 
ของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๘๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙0 (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามข้ึนใหม่ได้
ในเมื่อมีสาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 
ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้กามทั่วไปต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้
ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็น
ส่วนหนึ่งต่างหาก ค าถามข้อเท็จจริง ตลอดจนค าชี้แจงประกอบ ต้องไม่
ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะ
เป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือ 
ด าเนินการโดยทันทีในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอ านาจของประชาชนสภาท้องถิ่น
ที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน 
ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่ง
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กระทู้ถามนั้น ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้
ก าหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใดการ
ก าหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถิ่นค านึงถึงดวามส าคัญของ
เหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 
ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือเตรียมตอบ และให้บรรจุเขา้ระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่ง
กระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตให้ถามไปตามล าดับ ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความเร่งด่วนของกระทู้ถามด่วน ในการถาม
ไม่ให้ข้ีแจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้
ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
จ าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่อง
เดียวกันนั้นอีกเมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่
ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้นถ้า
สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไปข้อ ๙๔ 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก
สามครั้งเว้นแต่จะขอชักถามต่อไปเพราะด าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถาม
และประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตการซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะ
ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปรายผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๙๕ 
ผู้บริหารห้องถ่ินจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้
แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด
หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดแจ้งตอบกระทู้
ตามวรรคหนึ่งนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติก าหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้
ถามก่อนนั้นก็ได้ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาธิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทูไ้ม่ได้ เวันแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตข้อ ๑0๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับ
ไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 

         ๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพันจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจาก
สมาธิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ก าหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อ
สอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วยกรณีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจา หากยังไม่หมดประเด็นที่
สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาต ผู้เสนอ
ข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

นายเสวตร  หลา้กนัหา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาลข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้
ถาม นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย  เรื่อง  ที่ตั้งอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลเปือยน้อยหลังใหม่  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.สถานที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย สาเหตุที่เลือกสถานที่ด้าน
ทิศตะวันตกของอาคารส านักงานหลังเก่าเป็นสถานที่ก่อสร้างเพราะเหตุใด 
ข้อ ๒ ท่านได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่หรือไม่ 
ว่าสถานที่ก่อสร้างตรงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ กระผมจึงอยากทราบ
เหตุผล ดังกล่าวจากท่านนายกฯครับ ขอบคุณครับ 

นายนกิร  เทศตอ้ม  : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมนายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี กระผมขอตอบ
กระทู้ถามของท่านสมาชิกครับ  เรื่องสถานท่ีก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลนั้น ถ้าเราไม่สร้างตรงนั้นถ้าเราย้ายมาที่อ่ืนสถานที่เราอาจจะไม่
เพียงพอในการก่อสร้าง และถ้าใช้พื้นที่อาคารหลังเก่าในการก่อสร้างเราก็
ต้องท าเรื่องขออนุญาตจากทางอ าเภอหลายขั้นตอนครับ  ฉะนั้นแล้วตรงที่
เราเลือกไว้จึงเหมาะสมที่สุดครับ ขอบคุณครับ  

สบิต ารวจโท บญัชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน  
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตน าเรียนเรื่องการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเพิ่มเติมดงันี้ครับ ด้วยอาคารส านกงานหลังใหม่ของเรามขีนาด 
กว้าง 31 เมตร ยาว 50 เมตร ถ้าเราจะสร้างโดยการหนัหนา้ไปทางทศิ
เหนือหรือทางถนนนัน้  พืน้ที่เราจะไม่พอกเ็นื่องจากมนัจะกินพ้ืนทีม่าถงึ
อาคารหลังเก่า ซึ่งอาคารหลงันี้ เป็นสว่นของปกครองอ าเภอ เราต้องท า
เรื่องโอนถ่ายทรัพย์สินมาเปน็ของเรา ก่อนที่จะรื้อออก  ซึ่งในการรือ้เรา
ก็ต้องท าเรือ่งขออนญุาตในส่วนต่างๆอีก แลว้ถ้ารื้อตรงนี้ออกการย้าย
สถานที่ท างานของพนังงานเราก็เป็นไปดว้ยความยากล าบากและยุ่งยาก  
เพราะฉะนัน้เราก่อสร้างตรงนั้นคือหันหนา้ไปทางทศิตะวันตกกค็งจะ
เหมาะที่สุดครบั จึงขออนุญาตน าเรียนเพ่ือให้ที่ประชมุสภาได้ทราบ 
ขอบคุณครับ  
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 นายสุพนัธ ์ แทนซนิ   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ต่อไปเป็นกระทูถ้ามที่2 ครับเรื่อง
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเปือยน้อย เชิญท่านสมาชิกครับ 

นายสรุชยั  พรมมา  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้
ถาม นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย  เรือ่ง  การด าเนนิงานของ
เทศบาลต าบลเปือยน้อย ดังต่อไปนี ้

  ๑.โครงการที่สภาอนุมตัิให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗  จ านวน ๑๗ โครงการ เทศบาลต าบลเปือยน้อย ไดด้ าเนนิการ
ก่อหนีผู้กพัน หรือท าสัญญาหรือยัง หากยังไม่ด าเนนิการจะด าเนนิการ
ตอนไหน 

  ๒.โครงการก่อสร้างประตหูน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเปือยนอ้ย 
และ โครงการก่อสร้างประตหูลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเปือย
น้อย มบีรรจอุยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเปือยนอ้ยหรือไม่ หากมีใน
แผนจะด าเนนิการ ชว่งไหนจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการด้วย
ครับ เพราะมันมีความส าคญัต่อลกูหลานนกัเรียนเรา และพ่อแม่พี่นอ้ง
ประชาชนเราก็สอบถามกนัเข้ามาตลอด  ตวัผมเองกน็ ามาเรียนถามต่อ
ท่านนายก เพ่ือการด าเนินการต่อไปด้วยนะครับ ขอบคณุครับ 

นายนกิร  เทศตอ้ม  : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมนายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี กระผมขอตอบ
กระทู้ถามของท่านสมาชิกครับ  เรื่องการด าเนินงานโครงการจ านวน 17
โครงการของเทศบาลต าบลเปือยน้อยนั้น  ตอนนีก้็อยู่ในขัน้ตอนจัดซื้อจดั
จ้างครบั โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลางก็ก าลังตรวจสอบอยู่ครับ 
ส่วนเรื่องการกอ่สร้างประตรูั้วของโรงเรียนก็ยงัไมม่ีอยู่ในแผน ซึ่งกระผม
ก็จะน าเอาเข้าแผนจ่ายเงินสะสมให้เร็วที่สดุครับ  ขอบคณุครับ 

   
ระเบียบวาระที่ ๔                    :เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จญัตติ เสนอใหม่ 

ที่ประชุม          : ไมม่ ี  
ระเบยีบวาระที ่๕           เรือ่งทีเ่สนอใหม ่

๕.๑ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๗ 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วน  ท้องถิ่นพ.ศ 2563 หมวด4ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครบั เชิญครับ 

นายนิกร  เทศต้อม    : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อยข้าพเจ้านายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน้งนายกเทศมนตรีต าบลเป้อย
น้อย  มีความประสงค้ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ้าย
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

    หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเป้อยน้อย  เพ่ือโอน
งบประมาณรายจ้ายประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2567   

    เหตุผล ด้วยเทศบาลต าบลเป้อยน้อย  ได้รับโอนครุภัณฑ้ยานพาหนะและ
ขนส้ง รถยนต้บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน  86-7836  นครปฐม  
รหัสครุภัณฑ้ 011-33-0001 และหมายเลขทะเบียน  86-7838  นครปฐม  
รหัสครุภัณฑ้ 011-40-0002  จ านวน  2  คัน  จากเทศบาลต าบลธรรม
ศาลา  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  เพ่ือใช้ในภารกิจการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและแก้ไขป้ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเป้อยน้อย  จึงมีความจ าเป้นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ้าย
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือบ ารุงรักษาและซ้อมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ้ รถยนต้บรรทุกขยะมูลฝอยดังกล้าว  ให้สามารถใช้งานได้อย้างมี
ประสิทธภิาพ  รายละเอียดดังนี้ 

 

 โอนลดงบประมาณ   แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข/งบบุคลากร/    เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส้วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   1,130,470  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน)งบประมาณคงเหลือก้อนโอน  820,910  บาท  (แปดแสน
สองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

     งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
       งบประมาณคงเหลือหลังโอน  620,910 บาท  (หกแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบ

บาทถ้วน) 
                              โอนเพิ่มงบประมาณ/แผนงานเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
     งบลงทุนค้าครุภัณฑ้  ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ้  
     งบประมาณตั้งไว้   150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     งบประมาณคงเหลือก้อนโอน  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     งบประมาณขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
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     งบประมาณคงเหลือหลังโอน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว้าด้วยวิธีงบประมาณขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ้ายในหมวด
ครุภัณฑ้ที่ดินและสิ่งก้อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ้ายเป้นรายการใหม้ ให้เป้นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเป้อยน้อย  โอนงบประมาณ
รายจ้ายประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2567  ดังกล้าวข้างต้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต้อไปครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มี 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ในระเบียบวาระนี้มีท่านสมาชิก

ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก

ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนจะเข้าระเบียบ
วาระอ่ืนๆหรือเรื่องอ่ืนๆนี้ กระผมขอฝากไปยังท่านประธานสภาครับ ท่าน
ต้องแจ้งให้ทางเลขาสภาแก้ไขในส่วนของข้อผิดพลาดในรายงานประชุมที่
ตรวจโดยสมาชิกก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ เรื่องแรกที่ผมจะหารือนะครับ
เรื่องของเสาไฟฟ้าแสงสว่างนะครับ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านหัวฝายถนน
เส้นนั้นตอนนี้มีไฟอยู่ 2 อย่างคือแสงสว่างแบบไฟฟ้าแรงต่ าและแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ กระผมจึงอยากขอแนะน าว่าถ้าจะให้ย้ายในส่วนของไฟฟ้า
แรงต่ าไปติดตัง้ในทีชุ่มชนอ่ืนๆที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างจะได้ไหมครับ  ว่าได้หรือ
ไม่ได้ และถ้าย้ายไม่ได้นั้นเป็นเพราะเหตุใด  กระผมขอค าตอบด้วยครับ 
ขอบคุณครับ  

นายสุรนาท   ทองท ามา :ผู้อ านวยการกองช่าง/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกทุก
ท่านครับ กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ เรื่องการย้ายระบบ
แสงสว่างไฟฟ้านี้กระผมยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ต้องสอบถามไปยังการไฟฟ้า
และหาข้อมูลก่อนนะครับ  กระผมจะขอน าเรียนในที่ประชุมสภาต่อไปครับ 
ขอขคุณครับ 

           



- ๑๐ - 
 

นายเสวตร  หล้ากันหา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในวาระนี้กระผมก็
ต้องขอแสดงความดีใจ ที่ท่านประธานจะได้ไปอบรมและน าความรู้กลับมา
พัฒนาเทศบาลเราต่อไปครับ   ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องของการติดตั้ง
และย้ายไฟฟ้าแบบขยายเขตในส่วนของกองช่างเราไปย้ายเลยจะได้ไหมหรือ
ต้องไปขอการไฟฟ้าแล้วต้องรอการไฟฟ้ามาท าให้ครับ 

นายสุรนาท   ทองท ามา :ผู้อ านวยการกองช่าง/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกทุก
ท่านครับ กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ ในการติดตั้งหรือท า
เกียวกับไฟฟ้าขยายเขตปกติเราต้องขออนุญาตจากทางการไฟฟ้าอยู่แล้วครับ 
ไม่สามารถย้ายเองได้  ยกเว้นต้องไปขออนุญาตว่าทางไฟฟ้าจะให้เราท าเอง
ได้ไหม ส่วนเรื่องของการติดตั้งไฟแสงงว่างโชล่าเชลล์ก็เป็นไปตามระยะและ
มาตรฐานของแสงสว่างไฟฟ้า   คือไม่ชิดไปหรือห่างกันมากครับ   

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออธิบายข้อซักถามเพ่ิมของท่านสมาชิกครับ ใน
เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าเรามีหน้าให้เงินอุดหนุนในการติดตั้ง  ส่วนเรื่องการ
ส ารวจพ้ืนที่นั้นซึ่งการไฟฟ้าก็เป็นผู้ส ารวจเอง และติดตั้งตามความเหมาะสม 
ซึ่งของตรงนั้นก็เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า  แต่เทศบาลเรามีหน้าที่ต้องดูแล
แค่นั้น เช่นถ้าหลอดไฟขาดเราก็ต้องไปเปลี่ยน  ถ้าแบบนี้ท าได้ครับ แต่ถ้า
เป็นการเคลื่อนย้าย และเปลี่ยนจุดติดตั้งและการเชื่อมต่อแบบนั้นเราไม่
สามารถจะท าได้ครับ  ต้องให้การไฟฟ้ามาท าเท่านั้นครับ  ส่วนอีกเรื่องของ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ที่เราสร้างไปมันเป็นโครงการเฉพาะหมู่บ้านนั้นๆ ที่เราท า
โครงการไป  ซึ่งอาจมีอยู่ในสัญญาเราจะย้ายไปไม่ได้ครับ  ต้องขออนุญาตน า
เรียนต่อที่ประชุมแบบนี้ครับ  ขอบคุณครับ  

นายพิเชษ  สร้อยเพชร : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน ผมมีเรื่องมาเสนอและน าเรียนดังนี้ครับ ด้วยมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่อง
ขยะหน้าบริเวณสระวงษ์โดยเฉพราะฝั่งโรงพยาบาลและตรงทางเข้าศาลา
กลางน้ า ขยะค่อนข้างเยอะ จึงอยากขอความอนุเคราะห์ถังขยะเพ่ิมเติมและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ     

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ เรื่องถังขยะที่จริง
มันก็เพียงพอแต่มันเกิดจากตัวบุคคลมากกว่า เพราะบางคนก็ไม่ทิ้งขยะลงถัง 
พอมีลมมาพัดหรือหมามาขุ้ยเขี่ยขยะก็ปลิวอออกไป เราก็พยายามให้
เจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ตลอดครับ กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่
เสนอเรื่องความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขออนุญาต 

 เพ่ิมเติม เรื่องของการออกตรวจของเจ้าหน้าที่ จากการที่ผมสังเกตุการตรวจ
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสายทองและโรงเรียนอนุบาลนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจดูแค่
ด้านหน้าอย่างเดียว  ผมอยากให้ลงตรวจสอบในรายละเอียด เช่นตัวอาคารที่
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